





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ณ ศูนย์ประชุมพุดธอุทยานอำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โดยมี นายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจ.อำนาจเจริญ อสม. และประชาชน จำนวน 1,000 คน ร่วมในพิธี ซึ่งเป็นการจัดงานพร้อมกันกับอีก 8 จังหวัดนาร่องใน เฟส 2 มีการถ่ายทอดสัญญาณหลัก จากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เฟสที่ 2</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>การปรับ ครม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ ถิ่นน่าน ออนไลน์</p> <p>- โปสเตอร์ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ณ ท่าอากาศยานน่านนคร ซึ่งมีปลัด สธ.และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้วย โดยเผยถึงกระแสการปรับ ครม. ว่า เพิ่งจะทราบจากข่าว และไม่ขอออกความเห็น สำหรับนักการเมืองไม่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ขณะนี้ตนยังทำหน้าที่ รมว.สธ. ซึ่งในวันที่ 13-14 เม.ย. จะลงพื้นที่ จ.น่าน เพื่อดูความเรียบร้อยในวันสงกรานต์ ส่วนวันที่ 15 เม.ย. จะบินไป จ.เชียงใหม่ เพื่อดูทั้งเรื่องสงกรานต์และเรื่องฝุ่น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, nation, ch3plus, isranews)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯชี้แจงกรณีที่มีโศกนาฏกรรมทั้งรายชื่อและตำแหน่งใหม่ โดยยืนยันไม่ไขว่คว้าในวันที่ 17 เมษายนนั้นแน่นอน พร้อมย้ำรายชื่อ และตำแหน่งที่มีรายงานเป็นเพียงข่าวลือ ยังไม่มีการปรับใดๆ หากมีการรายงานข่าวมากๆ อาจจะทำให้ผู้ที่ปรากฏในรายชื่อไม่สบายใจ และเกิดความเคลือบไหวขึ้น และยอมรับการปรับ ครม. มีหลายเหตุผลซึ่งรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินมาแล้ว 6-7 เดือน ต้องพิจารณาความเหมาะสม และยึดถือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มีโอกาสพบนักข่าว รมว.สธ. โดยมีกระแสข่าวว่านายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ อาจจะต้องควบเก้าอี้ รมว.สธ. ทั้งนี้ มีกระแสคนใกล้ชิดของนายสุทินและ นพ.ชลน่าน เข้าไปมีบทบาทในก.กลาโหมและก.สาธารณสุข ทำให้แกนนำพรรคเพื่อไทยมีแนวคิดเปลี่ยนตัวรมต. เพื่อโลหะคณะทำงานที่มีปัญหาออก รวมถึง นายสุทินและ นพ.ชลน่าน จะไปช่วยงานสภาให้กับพรรคเพื่อไทย เพื่อฟื้นฟูศักยภาพงานสภาของพรรคให้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นงานที่ทั้งคู่ค่อนข้างถนัด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คมคิดคนเขียน</p> <p>- ตามโศกนาฏกรรม.ชุดใหม่ ที่ถูกปล่อยออกมา นักการเมืองอาวุโสจากสุโขทัยมีชื่ออยู่ในลิสต์จากเดิมเป็นแค่รองนายกฯ จะได้ไปนั่งเก้าอี้ รมว.สธ. ถือว่ามีบทบาทสำคัญ เพราะพรรคเพื่อไทยกำลัง ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่ฯ หรืออัปเกรด 30 พลัส แต่ว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันคือ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เลยได้รับมอบหมายให้มาดูแลนโยบายที่เคยสร้างชื่อเสียงให้พรรคไทยรักไทย ซึ่งนพ.ชลน่าน จะมีปัญหาที่คงเป็นเรื่องผลักดันนโยบาย ถือครองยาบ้า 5 เม็ด ให้เป็นผู้เสพ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สำนักข่าวหัวเขียว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- การที่นายฯ จะปรับพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ตกเก้าอี้ รมว.สาธารณสุขโหดร้ายเกินควร เพราะ หมอชลน่าน เป็นขุนพลใหญ่ที่ยืนหยัดกับพรรคเพื่อไทยยาวนาน หมอชลน่านทำงานบกพร่องผิดพลาดอย่างไรจึงต้องถูกปรับออกจาก ครม.กลางคัน เชื่อว่าการปรับนายสุทิน และหมอชลน่าน ซึ่งเป็นขุนพลใหญ่ที่ยืนหยัดกับพรรคเพื่อไทยอย่างยาวนาน ต้องหลุดจากตำแหน่ง รมว. ทั้งๆที่เพิ่งทำงานได้เพียง 7 เดือน การปรับ ครม.โดยไม่แคร์ความรู้สึกคนเก่าที่ปักหลักอยู่กับพรรคมานาน จะเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นใต้น้ำในพรรคเพื่อไทย</p>	
<p><b>สารพิษจากแคดเมียม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, มติชน, sondhitalk, hfocus)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสสารแคดเมียม ว่า จากข้อมูลทั้ง 4 จังหวัดที่พบจากแคดเมียม คือ ตาก สมุทรสาคร ชลบุรี และ กทม. ซึ่ง กทม.จะมีเจ้าหน้าที่ของ กทม.ลงไปตรวจ ผลการตรวจร่างกายของปชช.และแรงงานใน จ.สมุทรสาคร เมื่อมีการตรวจอย่างละเอียด พบว่ามี 4 รายที่พบสารแคดเมียมในเลือดเกินมาตรฐาน ซึ่งไม่มีอาการอะไร ล่าสุดแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา จากนั้นก็นัดติดตามอาการอย่างต่อเนื่องไปสักระยะ ทั้งนี้ ในส่วนของสธ.ยังคงย้ำ 4 มาตรการรองรับด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งด้านการเฝ้าระวังผลกระทบ ด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้านการรักษาพยาบาล และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>- นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดก.อุตสาหกรรม เผยถึงความคืบหน้าการจัดการกากตะกอนแร่แคดเมียม ว่า รายงานผลการตรวจวัดองค์ประกอบของตัวอย่างกากตะกอนแร่ทั้ง 5 จุด พบกากตะกอนแร่ทั้งหมดไม่พบสารกัมมันตภาพรังสีและกากตะกอนแร่มีส่วนผสมของโลหะหลัก 3 ชนิด คือ แคดเมียม 30-48% สังกะสี 19-35% ทองแดง 11-20% และแคลเซียม 12-15% โดยปัจจุบันมีความชื้นเหลืออยู่ประมาณ 18% สอดคล้องกับองค์ประกอบของกากตะกอนแร่ในจังหวัดตาก พร้อมยืนยันกากตะกอนแร่ที่ตรวจพบและยึดอายัดทั้งหมดเป็นการขุดและขนส่งมาจากแหล่งบ่อคอนกรีตฝังกลบในจังหวัดตาก สำหรับแผนการขนย้ายกากตะกอนแร่กลับสู่บ่อฝังกลบในจังหวัดตาก อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดตามความเห็นของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนการขนย้ายเป็นไปอย่างปลอดภัย รวดเร็ว ถูกหลักมาตรฐานสากล</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ สสจ.สมุทรสาคร เผยความคืบหน้าของพนักงานโรงงานแห่งแรกที่เข้าสู่กระบวนการตรวจร่างกาย ทั้งหมด 21 คน ที่รพ.สมุทรสาคร ว่า จากการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ทุกคนไม่มีความผิดปกติต่อร่างกาย แต่ขณะนี้คงเหลืออีก 7 คน ที่มีความเข้มข้นของสารแคดเมียมในเลือดสูงและต้องให้การดูแลรักษาต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง โดยไม่ต้องใช้ยาขับโลหะหนัก ส่วนพนักงานจำนวน 14 คน ทางรพ.ให้กลับบ้านตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 67 ซึ่งจะต้องนัดหมายให้มาตรวจสุขภาพเป็นระยะๆ เพื่อคอยประเมินอาการเสี่ยงโดยรวมอีกครั้ง</p>	
<p><b>เทศกาลสงกรานต์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, sondhitalk, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมคร. เผยว่า จากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บในช่วงเทศกาล สธ. ข้อมูลสะสมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2 วัน ในวันที่ 11 – 12 เมษายน 2567 พบจำนวนผู้ขับขี่ดื่มขับจำนวน 947 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.88 ของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด และในจำนวนนี้พบผู้กระทำผิดดื่มแล้วขับ เป็นเยาวชนอายุน้อยกว่า 20 ปี ถึง 73 ราย เป็นเรื่องที่น่ายกย่องที่เยาวชนไทยเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรด ซึ่งอาจพิการหรือสูญเสียชีวิตได้ พร้อมขอให้ทุกคนช่วยกัน หากดื่มต้องไม่ขับ และผู้ขายขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่จำหน่ายสุราให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่จำหน่ายสุราแก่ผู้มีเมฆาจนครองสติไม่ได้ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท รวมถึงไม่จำหน่ายในสถานที่และเวลาที่ห้ามขาย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท</p>	
<p><b>ประชุม World Hepatitis Summit 2026</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. พร้อมผู้บริหาร กรม คร. เข้าร่วมประชุม World Hepatitis Summit 2024 ระหว่างวันที่ 9 – 11 เม.ย. 2567 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เลือกให้เป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดงาน World Hepatitis Summit 2026 ว่า การคัดกรองและดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ของประเทศไทย ได้ถูกบรรจุเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจัดให้มีการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ตามนโยบายระยะเร่งด่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ภายในปี 2573 พร้อมเชิญชวนภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป</p>	
<p><b>ทิศทางปฏิรูป One ด้าน One Lab One Day</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ ออย. กล่าวถึง การผลักดันOne ด้าน One Lab One Day ว่า ขณะนี้ได้มอบให้ทางกองอาหารและยา รวบรวมข้อมูลความจำเป็นว่า แต่ละด้านมีความจำเป็นต้องปรับเป็น One ด้าน One Lab One Day หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันมีด้านทั้งหมด 52 ด้าน เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วจะนำเสนอ รมว.สธ.เพื่อพิจารณาต่อไป พร้อมย้ำว่าในอนาคตสธ.กำลังมีการปฏิรูปทิศทางการทำงานจะมอบอำนาจลงไปยังพื้นที่ เขตสุขภาพ สสจ. ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะถ่ายโอนภารกิจงานด้านอาหารและยา ภารกิจและบุคลากร ไปยังสสจ.โดย ออย.จะเป็นซูเปอร์ไวเซอร์</p>	
<p><b>เตือนซื้อดินสอพอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการออย. กล่าวถึงกรณีกรมวิทยาศาสตร์บริการตรวจพบมีดินสอพองปลอมจำหน่ายในท้องตลาด ว่า ปัจจุบัน ออย.มีการรับจดทะเบียนเครื่องสำอางที่มีดินสอพอง จำนวน 27 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พอกผิว ผลิตภัณฑ์สบู่อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ขัดผิว ทั้งนี้ ออย.จะดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอย่างเข้มงวด พร้อมเตือนผู้บริโภคต้องระมัดระวังในการใช้ หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน ออย. โทร 1556</p>	
<p><b>คุ้มครองอาหารเสริมพบสารอันตราย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, thainewsonline)</p> <p>-ออย.ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา เมย่า อาร์เอ็ม จากร้านค้าออนไลน์ ชื่อร้าน มายา อาร์เอ็ม By Beauty Peak ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์ฯ พบสารไซบูทรามิน ซึ่งมีรายงานถึงผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 1 ตามประกาศสธ. พร้อมเตือนปชช.ระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ ออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>	
<p><b>ภัยความร้อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ มโนสุทธิ โฆษกกรมคร. เผย ข้อมูลสถิติย้อนหลัง 5 ปี ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. พบผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องเนื่องจากภาวะอากาศร้อนเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ.2562 อุณหภูมิเฉลี่ย 40.0 องศา มีผู้เสียชีวิต 57 คน, ปี พ.ศ.2563 อุณหภูมิเฉลี่ย 39.5 องศา มีผู้เสียชีวิต 12 คน, ปี พ.ศ.2564 อุณหภูมิเฉลี่ย 39.2 องศา มีผู้เสียชีวิต 7 คน, ปี พ.ศ.2565 อุณหภูมิเฉลี่ย 38.3 องศา มีผู้เสียชีวิต 8 คน และปี พ.ศ.2566 อุณหภูมิเฉลี่ย 40.6 องศา มีผู้เสียชีวิต 37 คน พร้อมแนะช่วงสงกรานต์ที่ปชช.มักจะดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดฮีตสโตรกได้ หากพบผู้ป่วยต้องรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีที่ปฐมพยาบาลแล้วอาการไม่ดีขึ้น ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สธ.เตือนในช่วงฤดูร้อนของปี 2567 หลายพื้นที่อุณหภูมิทะลุ 40 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และมีโอกาสเกิด 5 กลุ่มโรค-อาการ ที่ร้ายแรงที่สุดถึงขั้นเสียชีวิต ได้แก่ 1.โรคลมร้อน 2.โรคเพลียแดด 3.ตะคริวจากความร้อน 4.บวมจากความร้อน และ5.ผื่นจากความร้อน</p>	
<p><b>สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ มโนสุทธิ โฆษกกรมคร. กล่าวถึง สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ว่า ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะโรคซิฟิลิสที่พบอัตราป่วยในปี 2566 เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าจากปี 2561 และเพิ่มขึ้น 3 เท่าในกลุ่ม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เยาวชน ซึ่งอัตราป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย และมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 5-9 เท่า พร้อมแนะนำให้ยึดหลัก ส่อง ใส่ แซบ และอย่าหากมีความเสี่ยง เช่น ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัยแตก หลุด รั่ว ขณะมีเพศสัมพันธ์แนะนำให้รีบพบแพทย์.</p>	
<p><b>บุรีไฟฟ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน  - นพ.นิติ เหนียวรักษา รองอธิบดีกรม คร. กล่าวถึง กรณีคลิปของผู้หญิงรายหนึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าขณะนั่งโดยสารอยู่บนเครื่องบินของสายการบินแห่งหนึ่ง ซึ่งเดินทางจาก จ.เชียงราย ว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย การสูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินในกรณีที่เป็นข่าวดังกล่าว จึงมีความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นความผิดกรณีเดียวแต่ผิดหลายบท จึงใช้กฎหมายบทที่มีอัตราโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด นั่นคือ ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ายี่รายนี้ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท</p>	
<p><b>เที่ยวสงกรานต์ส่วมสะอาด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ChiangmaiNews  - กรมอนามัย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานประกอบการต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ร่วมใจทำความสะอาดส่วมให้ถูกสุขลักษณะ เตรียมรับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากในช่วงสงกรานต์ และจุดที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อโรคในส่วมสาธารณะ พร้อมขอให้ประชาชนที่ใช้บริการส่วมสาธารณะปฏิบัติตนเองในการใช้ส่วมที่ถูกต้อง</p>	
<p><b>ขับเคลื่อนนโยบาย 80 ปี พันปี 20 ซี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ แนวหน้า  - นางกรกมล นิยมศิลป์ รก.ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กล่าวถึงโครงการ 80 ปี พันปี 20 ซี ว่า เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สำนักทันตสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.จัดทำแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทยเพื่อส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยตั้งเป้าไว้ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ มีฟันแท้ 20 ซี หรือ 4 คู่สบฟันหลัง ภายในปี 2580</p>	
<p><b>ผลตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน  - นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.นครพนม เผยรายงานผลกระทบจากคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง จากกรณีสารเคมีรั่วไหล (กรดซัลฟิวริก : Sulfuric Acid) ผลตรวจค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.) จุดตรวจ กปภ.สาขาบ้านแพง ผลตรวจค่า pH 7.2 จุดตรวจ กปภ.สาขาท่าอุเทน ผลตรวจ ค่า pH 7.93 จุดตรวจ กปภ.สาขาเมืองนครพนม ผลตรวจค่า pH 7.90 และจุดตรวจ กปภ.สาขาธาตุพนม ผลตรวจค่า pH 7.6 โดยภาพรวม ค่า pH ในน้ำอยู่ในช่วงปกติ สามารถใช้น้ำได้</p>	
<p><b>โครงการ Mobile Geriatric Clinic</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus  - รพ.หนองบัวลำภู ดำเนินการโครงการ Mobile Geriatric Clinic ในปี 2567 โดยจัดทำคลินิกผู้สูงอายุสัญจรเคลื่อนที่ โดยบุคลากรสาขาวิชาชีพออกให้บริการเชิงรุกในชุมชน ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ผลการดำเนินงาน ผู้สูงอายุได้รับการประเมินทั้งสิ้น 14,478 ราย พบมีภาวะสมองบกพร่องในระยะเริ่มต้น 102 ราย และสมองเสื่อม 49 ราย โดยได้รับการกระตุ้นศักยภาพสมองด้วยโปรแกรม TEAM-V ของกรมการแพทย์ และติดตามอาการทุก 3 เดือน รวมถึงจัดกิจกรรมทุกวันพุธ ให้ผู้สูงอายุและกลุ่ม Pre-aging ช่วงอายุ 50-59 ปี มาทำกิจกรรม เพื่อลดปัญหาหกล้ม และชะลอภาวะสมองเสื่อม</p>	
<p><b>รองผอ.รพ.ระแงะ เสียชีวิต</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ facebook เพจ Dr.Dark</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ผู้ใช้FB ชื่อ Tasnim Jangoh และ ภานุพันธ์ ส่งช่วย โปสต์แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตอย่างกระทันของ นพ.กัณฑ์เอนก สวีวงศ์ รองผู้อำนวยการรพ.ระแงะ จ.นราธิวาส ระบุ ชาวบ้านจะเรียกว่าหมอกัณฑ์เรียนจบแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล แต่ขอลกลับมาเป็นหมอที่บ้านเกิด ด้วยอุดมการณ์ ที่จะช่วยผู้ป่วยที่ยากไร้ เป็นขวัญใจชาวบ้าน ชาวบ้านที่ ลำบากไม่มีคำรักษา หมอกัณฑ์ก็ไม่คิดเงิน ขอให้คุณหมอไปเป็นหมอเทวดาอยู่บนสวรรค์ และขอบคุณที่ทำหน้าที่กลับมาตอบ แทนบ้านเกิดอย่างดีที่สุด จนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านชาวอำเภอรแงะ โดยหวังว่ารพ.ระแงะ จะได้เพชรเม็ดงามมาสานต่อ เจตนารมณ์ของหมอกัณฑ์ต่อไป</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)          - รพ.ราชวิถี ตรวจสอบการแชร์ข้อมูล กินโยเกิร์ต น้ำผึ้ง และมะนาวทุกวัน ช่วยทำให้นิวในถุงน้ำดีหลุดออกมาเองได้ เป็น ข้อมูลเท็จ ซึ่งโยเกิร์ต น้ำผึ้ง และมะนาวเป็นอาหารประเภทไขมันต่ำ มีไฟเบอร์สูง มีผลลดการเกิดนิ่ว ถือเป็นประโยชน์ต่อ ร่างกายในภาพรวม แต่ไม่มีผลต่อการหลุดของนิ่ว</p>	
<p><b>สิทธิประโยชน์สุขภาพרבวันผู้สูงอายุแห่งชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., isranews, hfocus, thecovearge)          - นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่า สปสช.มีสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุ ให้การดูแลตั้งแต่การรักษายาบาลเมื่อเจ็บป่วย ครอบคลุมโรคค่าใช้จ่ายสูงและโรคเรื้อรังต่างๆ การสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค, บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พร้อมร่วมกับ อปท. จัดกองทุนดูแลในแต่ละพื้นที่ รวมถึงร่วมกับกรม อนามัย กรมการแพทย์ สป.สธ. และมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ดำเนินโครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เณลิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยผู้ที่มีปัญหาใส่ฟันเทียมซึ่งเป็นสิทธิบัตรทองยังได้รับการใส่รากฟันเทียมตามการวินิจฉัย ของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา</p>	
<p><b>หลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่ สามเหลี่ยมสมดุล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., บ้านเมือง, sondhitalk)          - นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย พัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่ สามเหลี่ยมสมดุล วิ่งเล่น กินดี นอนพอ สร้างสมดุลให้สมวัย พื้นที่การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการสร้างเสริม สุขภาพเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้อง โดยนำร่องบรรจุหลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่ในโรงเรียน 43 โรงเรียนสังกัด กทม. สข. สพฐ. ใน 4 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค เน้นสร้างกลไกการเชื่อมโยงโรงเรียนสู่บ้านและชุมชน คาดมีผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน</p>	
<p><b>4 แนวทางใช้สิทธิบัตรทอง กทม.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผจก.          - ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ผอ.สปสช.เขต 13 กทม. กล่าวถึงการขอความร่วมมือภาคประชาชน เพื่อช่วยสื่อสารกับ ประชาชนในพื้นที่กทม. กรณีแนวทางใช้สิทธิบัตรทองโมเดล 5 ใหม่ 4 ประเด็น ดังนี้ 1. การใช้สิทธิรับบริการ ขอให้ไปชช. เริ่มต้นการรักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อน หากเกินศักยภาพการรักษา คลินิกจะส่งต่อไปรพ.รับส่งต่อตามสิทธิ กรณีถูก คลินิกปฏิเสธการส่งตัว แล้วผู้ป่วยมีอาการแย่ลง ขอให้ติดต่อสายด่วน 1330 กด 18 2. กรณีที่คลินิกแนะนำให้ย้ายสิทธิไปยัง หน่วยบริการอื่น เพื่อออกใบส่งตัวไปยังรพ.ที่ผู้ป่วยต้องการ ขณะนี้ยังไม่ต้องทำการย้ายสิทธิในช่วงเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากคลินิก ปลายทางที่ย้ายไปจะไม่ออกใบส่งตัวให้ผู้ป่วย หากมีคลินิกที่แจ้งผู้ป่วยว่าจะลาออกจากระบบบัตรทอง ขอให้ผู้ป่วยย้ายสิทธิ หรือไปใช้บริการที่คลินิกอื่น สปสช. ขอให้ติดต่อสายด่วน 1330 กด 18 เพื่อสอบถามข้อมูลหรือแนวทางปฏิบัติต่อไป 3. ขอให้ ช่วยกันให้ความมั่นใจไปชช.ในการรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง และ4. สปสช.มีช่องทางอื่นๆ ในการรับบริการทาง การแพทย์ นอกจากคลินิกชุมชนอบอุ่น เช่น ร้านยา บริการแพทย์ทางไกล คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นต้น</p>	
<p><b>ยื่นฟ้องจัดคนลงตำแหน่งนักสาธารณสุขตกหล่น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus          - ดร.วศิน พิพัฒน์ฉัตร ทนายความจากสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขฯ กล่าวถึงกรณีที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นตำแหน่ง นักสาธารณสุขในสังกัด สป.สธ. จำนวน 1,459 ตำแหน่ง ว่า ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเป็นทางเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบวิชาชีพมากกว่า 26,000</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คน จึงเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลและกระบวนการในการจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งครั้งนี้ และตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการคัดเลือกบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีคุณสมบัติเฉพาะให้เข้าสู่ตำแหน่งได้เพียงแค่ 1,459 คน เท่านั้น มีวิธีการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร รวมทั้งเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมลงชื่อเป็นผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองในครั้งนี้</p>	
<p><b><u>ใช้วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่าไนจีเรียเปิดตัววัคซีนปฎิวัติ สำหรับการป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งนพ.เทดรอส แอดฮานอม เกเบรเยซุส ผอ.WHO ระบุ การเปิดตัววัคซีนของไนจีเรียชนิดใหม่นี้ ได้รับการพัฒนาเป็นครั้งแรกในโลก ทำให้เข้าใจได้เป้าหมาย ในการกำจัดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบภายในปี 2573</p>	